



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๔๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิต

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แจ้งมหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบการส่งประจำปี ๒๕๖๔)
เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะทำการรวบรวม ประมวลผล
และจัดทำสารสนเทศด้านภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิต ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิต เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิต ดังนี้

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และพันธกิจสัมพันธ์	กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ	กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัชนาท	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ สนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำ และตัดสินปัญหาในการดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

กรรมการฝ่ายดำเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์		ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย		รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเกษตรและชีวภาพ		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก		กรรมการ
รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท		กรรมการ
นางสาวจันทิมา	ชูลีกราน	กรรมการ
นางสาววรรณเศรษฐ์	สวัสดิ์ถาวร	กรรมการ
นายบุญช่วย	แก้วศรี	กรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	กรรมการ
นางสาวสกนธ์รัตน์	ชัยศรีรักษ์	กรรมการ
นางสาวปราณี	จิตรเย็น	กรรมการ
นายจิรวุฒิ	เชยกลิ่น	กรรมการ
นางสาวกัลยกร	วงศ์รักษ์	กรรมการ
นางสาวปนัดดา	สุขสุวรรณ	กรรมการ
นางพนิดา	สกุณา	กรรมการ
นางทรงศนี	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ
นางสาวกชพร	ยอดจตุรัส	กรรมการ
นางสาวสุภาพร	คำปลิว	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นายกิตินันท์	ศรีมูล	กรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	กรรมการและเลขานุการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดทำแผนและกำหนดปฏิทิน ในการดำเนินงานเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำ
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำ
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาวะการมีงานทำแก่บัณฑิต
๔. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและส่งรายงานผลให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะ และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

๕. ติดตามการดำเนินงานการเก็บข้อมูลภาวะการปฏิบัติงานทำ
๖. ตอบข้อซักถามให้กับบัณฑิตในการเก็บข้อมูลภาวะการปฏิบัติงานทำ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม